



ที่ มท ๐๘๐๔.๓/๖๗๕๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๒๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรื้อหรือกรณีโครงการรับ - ส่งนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำพูน ที่ ลพ ๐๐๒๓.๔/๖๔๒๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๓/๑๖๑๘๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

ตามที่จังหวัดลำพูนได้ขอรื้อเกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนประสงค์จะจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสำหรับดำเนินโครงการจัดรถรับ - ส่งนักเรียนของสถานศึกษาดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเห็นว่า เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนขาดโอกาสทางการศึกษามากขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทางการศึกษาและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษามากขึ้น การจัดรถรับ - ส่งนักเรียนจึงไม่ควรจำกัดเฉพาะเด็กด้อยโอกาสและเด็กยากจนเท่านั้น และจังหวัดลำพูนเห็นว่า หากโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการสงเคราะห์ให้แก่เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส และประสบปัญหาในการเดินทาง และผ่านความเห็นชอบจากประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ และผ่านความเห็นชอบจากประชาคม โดยให้การสนับสนุนงบประมาณได้เท่าที่จำเป็นและประหยัด โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังด้วย นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นตามข้อหารือของจังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับการดำเนินโครงการรับ - ส่งนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๘๐๔.๓/๑๖๑๘๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๑ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวไว้แล้ว ซึ่งจังหวัดลำพูนสามารถนำความเห็นดังกล่าวไปใช้เทียบเคียงในเรื่องที่หารือมานี้ ดังนั้น จึงขอส่งหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวให้จังหวัดลำพูนนำไปใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องที่หารือมาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญาจิต พวงนาค)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินิจฉัยและกำกับดูแล รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น  
กลุ่มงานวินิจฉัยและกำกับดูแล  
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๖  
ผู้ประสานงาน ณัฏฐ์ ๐๘๓ ๘๒๖ ๒๐๙๙